

ตชด.24 เพิ่มจุดสกัดยาทะเลาะ! เข้มมาตรการปราบมอดไม้ทำลายป่า

การปฏิบัติงานในแผนยุทธการ ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุตรธานี ไม้ว่าจะเป็นภารกิจกำลังพลตระเวนตามภารกิจต่าง ๆ เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การปราบปรามยาเสพติดให้โทษ การปราบปรามการค้าลอบตัดไม้ทำลายป่า การปราบปรามการค้าลอบหลบหนีเข้าเมือง การปราบปรามสินค้าหลบหนีภาษี การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า การปราบปรามอาวุธสงครามและปืนเถื่อน การปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ จักรยานยนต์ และการปราบปรามการกระทำผิดออกเงินกู้ดอกเบี้ยเกิน

กว่าที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

โดยเฉพาะ ยุทธการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสังคม ที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ การขยายตัวภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในบางที่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการทำงาน เพื่อแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุด จึงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคอีสาน ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาภายในครอบครัว บางครอบครัวได้รับผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เกิดความ

แตกแยกภายในบ้าน แล้วลุกลามไปสู่สังคมภายนอก ทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่ว

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย พล.ต.ท.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ ผบช.ตชด. ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุตรธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ในยุทธศาสตร์ข้อ 3.3 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของกำลังพล ในการปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อสนองนโยบายให้เป็นรูปธรรม มี

ประสิทธิภาพและความสงบสุขของประชาชน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุตรธานี โดย พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภณ ผกก.ตชด. 24 จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง "จุดตรวจ จุดสกัด" เพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นการรับมือกับกระบวนการค้ายาเสพติดที่มีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนอยู่เสมอ โดยเฉพาะยาบ้า ที่ถูกทางการสนธิกำลังทหาร ตำรวจภูธร ตชด.



ทรัพยากรธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่า และเป็นที่พักกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยวที่ชาวที่ผ่านไปมา ตลอดจนเป็นการสร้าง



และฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ภาคเหนือปราบปรามอย่างหนัก ทำให้พ่อค้ายาเสพติดเปลี่ยนจุดซื้อขายกันมาทางภาคอีสานมากขึ้น

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ที่ บ้านนาบ่อต.แสลงนา อ.นาแก



ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นจุดรับแจ้งเหตุและรับร้องทุกข์ของประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำผิดอาญา

พ.ต.อ.สมบัติ บุญโสภณ ผกก.ตชด. 24 อุตรธานี กล่าวว่า ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับคือ มีความเชื่อมั่น อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และได้รับข้อมูลข่าวสารการบริการจากเจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์ด้านอาชญากรรมเกิดขึ้นสามารถระงับติดตามคนร้ายได้ทันที่ทั้งนี้และเป็นการป้องปรามคนร้ายให้เกรงกลัวมิกล้าก่ออาชญากรรมขึ้น ที่สำคัญ เป็นการป้องกันมิให้กระบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดเข้ามาได้ ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดน.

พร: วิระชัย



อ.เลย รวมทั้งจุดอื่น ๆ ตามแนวชายแดน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กก. ตชด.24 ซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมรอยต่อกับ กก.

ตชด.31 อ.เมือง จ.พิษณุโลก นั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษ การค้าอาวุธสงคราม การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบทำลาย